

Số: /LĐLĐ

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2024

V/v định hướng công tác
tuyên truyền miệng tháng 10/2024

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Các Khu Công nghiệp.

Thực hiện Công văn số 3000-CV/BTGTU ngày 02/10/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 2284/TLĐ-TG ngày 03/10/2024 về định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 10 năm 2024; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định vào một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh mới ban hành; các bộ luật vừa được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV thông qua.

- Tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 320-KH/TU ngày 10/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện và công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ, ngành, địa phương, chú ý một số vấn đề sau:

+ Nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, nhất là 04 công tác trọng tâm sau: *Thứ nhất*, thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tuyệt đối không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. *Thứ hai*, tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu”, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước. *Thứ ba*, đổi mới mạnh mẽ việc ban hành và quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thật sự là các “tế bào” của Đảng. *Thứ tư*, tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đảng.

+ Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, khẳng định yêu cầu: “Thống nhất nhận thức về bối cảnh mới đang mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung báo cáo. Tinh thần là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá chính xác kết quả đạt được, thẳng thắn, khách quan chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những điểm nghẽn, nút thắt đối với sự phát triển của đất nước chưa được hoặc chậm được tháo gỡ, khắc phục; tiếp tục kiên định sự nghiệp đổi mới đất nước”.

+ Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thứ hai Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng: “Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng; kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và cụ thể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Trưởng Tiểu ban Nhân sự tại phiên họp thứ nhất. Đặc biệt, phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

“Công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm khẩn trương, thận trọng, phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phải bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng; phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, Nhân dân lên trên hết, trước hết”.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định số 25-QĐ/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông

tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền nội dung bài viết: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tuyên truyền những điểm mới mang tầm chiến lược trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện trong các bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị, nhất là những công việc đề tăng tốc “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng (các văn kiện trình Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với việc xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIV trong việc đề ra được các chủ trương, biện pháp đột phá đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Quý IV năm 2024. Đặc biệt, phải cố vũ được tinh thần vượt khó, quyết tâm triển khai mạnh mẽ các giải pháp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện mục tiêu khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng, phục hồi của các địa phương, nền kinh tế trong năm 2024 trước tình hình và tác động xấu do thiên tai vừa gây ra.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền nêu bật những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại... trong những tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2024; giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiến độ dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp, dự án điện mặt trời; các dự án vùng trọng điểm phía Nam; dự án thủy điện tích năng; tiến độ các cụm công nghiệp.

- Tuyên truyền các giải pháp phát triển nông nghiệp, triển khai gieo trồng vụ Mùa năm 2024, công tác điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất; công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, “Tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường” đợt 2 năm 2024; công tác bảo vệ đê điều, xử lý vi phạm hành lang đê điều, phòng chống lụt bão trong mùa mưa. Tuyên truyền quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thu ngân sách những tháng cuối năm 2024; giải ngân vốn đầu tư công;

công tác giải phóng mặt bằng.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát.

+ Khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; sự khấn trương, trách nhiệm của các cấp ủy, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan trong tổ chức, triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, ứng cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân vùng bị nạn; tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khấn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát nêu trong Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ; đặc biệt chú ý các quan điểm chỉ đạo như: Chính sách, giải pháp hỗ trợ phải nhanh, khả thi, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng; trình tự, thủ tục, điều kiện thụ hưởng đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Kế thừa các chính sách đã triển khai và phát huy hiệu quả; mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng đối với các chính sách đang thực hiện, đã có cơ sở pháp lý, tổ chức bộ máy, quy trình, quy định để có thể triển khai ngay. Phát huy sự chủ động, nguồn lực của các cấp, ngành, địa phương, tập trung vào những chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương để giảm bớt thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huy động mọi nguồn lực, quản lý và phân bổ hợp lý, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở trong tổ chức thực hiện.

+ Tuyên truyền quá trình và kết quả nỗ lực triển khai 06 nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ, gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của Nhân dân; nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về hỗ trợ khôi phục các hoạt động đời sống, xã hội để ổn định cuộc sống Nhân dân; nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, ngập lụt, sạt lở... trong thời gian tới; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách, giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa các thủ

tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

+ Tuyên truyền 6 điểm tựa Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại chương trình truyền hình trực tiếp “Điểm tựa Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện ngày 15/9/2024, gồm: Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái; vai trò, sức mạnh Nhân dân; vai trò của quân đội, công an và tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động về phòng, chống thiên tai, các kinh nghiệm và kiến thức, kỹ năng phòng tránh, nhất là việc chủ động các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão mạnh, lũ lớn gây ra nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm; vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền nhân mạnh những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, toàn ngành giáo dục, các thầy cô giáo trong việc chuẩn bị toàn diện, mọi mặt nhằm tạo điều kiện tốt nhất hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

- Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các mô hình quản lý an toàn giao thông tốt, gương người tốt, việc tốt. Tuyên truyền Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

4. Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước

- Tuyên truyền Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, khẳng định cả hai nước coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Cuba từ ngày 21 - 27/9/2024.

- Tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân: Các hoạt động đối ngoại rất quan trọng này thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai nước, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

- Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 08 - 10/9/2024 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa diễn ra công tác kiện toàn lãnh đạo cấp cao; xác định quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược; mong muốn của Việt Nam tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trong tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng khác của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước diễn ra trong thời gian tới.

5. Kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển Thủ đô; biểu dương những tấm gương, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những công dân tiêu biểu của Thủ đô.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện đưa cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954 - 2024); là sự kiện đánh dấu một giai đoạn lịch sử của đất nước, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong việc tạo nền tảng cho xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, củng cố lực lượng cho cuộc đấu tranh ở miền Nam; thể hiện tinh thần ý chí của người Việt Nam sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, gia đình vì sự nghiệp chung của dân tộc; thể hiện tình đoàn kết Bắc - Nam một nhà, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thống nhất.

- Ngoài ra, tập trung tuyên truyền một số sự kiện, ngày kỷ niệm như: Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024; Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10); Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày cả nước vì người nghèo (17/10); 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn; “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024...

6. Một số nội dung quan trọng khác

Từ nay tới đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng qua đội ngũ án bộ công đoàn, tuyên truyền viên ở cơ sở, trong đó đặc biệt chú ý 03 nhóm nội dung, chủ đề quan trọng:

- Qua các Ngày kỷ niệm, sự kiện lớn diễn ra trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025; tuyên truyền nhấn mạnh bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng; niềm tin mới, khí thế mới bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

- Tuyên truyền những biến chuyển mang tính thời đại của tình hình thế giới, khu vực và các mục tiêu, tầm nhìn, triển vọng phát triển đất nước với các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nhấn mạnh thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh căn cứ chương trình công tác của đơn vị và bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TLĐ;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TC-KT-TG.

Nguyễn Thị Quý